



		<p>sống đẹp, cống hiến vì Tổ quốc một cách thâm lặng, vô tư.</p> <p>- Nghệ thuật: Tình huống truyện hợp lý, cách kể chuyện tự nhiên, có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận. Nhân vật được xây dựng Giọng kể nhẹ nhàng kết hợp với ngôn ngữ bình dị, trong sáng, gần gũi...</p>	
<b>II</b>	1	- Phương thức biểu đạt chính là: tự sự	0.5
	2	- Công dụng của dấu ngoặc kép: đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.	0.5
	3	- Người bạn của tác giả lẽ ra có thể tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi.	0.5
		- Anh ta lại không làm như thế vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.	0.5
4	<p>* <b>Yêu cầu về hình thức:</b> Viết đoạn văn nghị luận hoàn chỉnh, đúng chủ đề, có dẫn chứng, đảm bảo bố cục, liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt...</p> <p>* <b>Yêu cầu về nội dung:</b> Đảm bảo một số ý sau:</p> <p><i>a. Giải thích</i></p> <p>- Trung thực là ngay thẳng, thật thà, nói đúng sự thật, không làm sai lệch sự thật.</p> <p><i>b. Những biểu hiện của tính trung thực</i></p> <p>- Trong cuộc sống: thẳng thắn nhận lỗi khi mắc lỗi; không báo cáo sai sự thật; không tham lam lấy của người khác làm của mình; sản xuất kinh doanh sản phẩm có chất lượng, đúng giá, không làm giả, làm hại đến người tiêu dùng,...</p> <p>- Trong học hành, thi cử: không quay cóp, chép bài của bạn; không mở tài liệu khi làm bài thi, bài kiểm tra; không chạy điểm; không dùng bằng giả.</p> <p><i>c. Vì sao chúng ta cần có tính trung thực?</i></p> <p>Đó là một phẩm chất tốt đẹp, khiến mọi người yêu mến, tôn trọng.</p> <p>Học thật, thi thật giúp ta có kiến thức thật, không ảo tưởng về bản thân; từ đó có nền tảng tốt để thành công trong cuộc sống.</p> <p>Trung thực trong kinh doanh, dịch vụ sẽ tạo dựng</p>	<p>0.5</p> <p>1.5</p>	

	<p>được uy tín và có được niềm tin của khách hàng, mang lại hiệu quả cao.</p> <p>Trung thực sẽ làm nên một xã hội trong sạch, văn minh, ngày càng phát triển.</p> <p>Dám trung thực với cái sai, cái yếu kém của mình sẽ tiến bộ, hoàn thiện bản thân hơn.</p> <p><i>* Nếu chúng ta đều gian lận:</i></p> <p>Mọi giá trị trong xã hội sẽ bị đảo lộn, gây mất niềm tin, hoang mang trong xã hội.</p> <p>Làm giả, làm láo khiến chất lượng cuộc sống con người giảm sút, gây ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ: thực phẩm bẩn gây ung thư, báo cáo sai làm thất thoát tiền bạc của nhà nước...</p> <p>Không trung thực sẽ không có niềm tin và sự tôn trọng của mọi người.</p> <p>Thiếu trung thực trở thành căn bệnh lây lan nhanh, làm xuống cấp đạo đức xã hội</p> <p><i>d. Bàn luận</i></p> <p>Cần nêu cao ý nghĩa của tính trung thực, phê phán những hành vi gian lận giả dối.</p> <p>Pháp luật cần có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, nhất là những trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng với nền kinh tế hay bộ mặt, danh dự của đất nước.</p> <p>Biểu dương những tấm gương trung thực và chống tiêu cực.</p> <p><i>e. Bài học:</i></p> <p>Mỗi chúng ta hãy rèn cho mình lối sống tử tế và lan tỏa những việc tử tế trong xã hội.</p>	
--	---	--